



# LÂM ĐỒNG

Tòa soạn: 38 QUANGTRUNG - ĐÀ LẠT  
Điện thoại: 3822472 - 3822473  
Fax: 3827608  
E-mail: tsbaolamdong@gmail.com  
SỐ 4725 - THỨ TƯ NGÀY 15/2/2017

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH LÂM ĐỒNG - TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN, NHÂN DÂN LÂM ĐỒNG

## Góp ý hoàn chỉnh Đề án hỗ trợ khởi nghiệp

\* Phấn đấu đến năm 2020 toàn tỉnh có 10.000 doanh nghiệp hoạt động

Sáng 14/2, ông Nguyễn Văn Yên - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị góp ý lần thứ 4 nhằm hoàn chỉnh Đề án hỗ trợ khởi nghiệp. Tham dự có đại diện Trung tâm xúc tiến Đầu tư - thương mại - du lịch – cơ quan thường trực thực hiện đề án, các Sở: Tư pháp, Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính, Khoa học - Công nghệ, Tinh Đoàn, Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Hội Doanh nghiệp trẻ và một số

trường đại học, cao đẳng... Theo đó, mục tiêu chính là đến năm 2020, Lâm Đồng phấn đấu có khoảng 10.000 doanh nghiệp hoạt động, hình thành thêm nhiều sản phẩm mới đặc thù của Lâm Đồng trên cơ sở áp dụng khoa học - công nghệ, hình thành nhiều mô hình liên kết tiêu thụ sản phẩm, nhiều tổ hợp tác, hợp tác xã... Theo dự thảo đề án, để thực hiện thành công chủ trương hỗ trợ khởi nghiệp, rất cần tạo môi

trường khởi nghiệp thuận lợi và hỗ trợ mạnh mẽ cho các đối tượng khởi nghiệp theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu tham dự cơ bản thống nhất với dự thảo đề án. Theo đó, đối tượng được hỗ trợ bao gồm các cá nhân, nhóm cá nhân có ý tưởng, phương án khởi nghiệp, các doanh nghiệp, tổ hợp tác,...

XEM TIẾP TRANG 2

## NHỚ LỜI BÁC DẠY

- Thang thuốc chữa bệnh quan liêu:
- + Phải đặt lợi ích dân chúng lên trên hết, trước hết.
- + Phải gần gũi dân, hiểu biết dân, học hỏi dân.
- + Phải thật thà thực hành phê bình và tự phê bình.
- + Phải làm kiểu mẫu: Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư.

(PHẢI TẮY SẠCH BỆNH QUAN LIÊU. BÁO SỰ THẬT, SỐ 140, 2/9/1950. T.6, TR.90).

# Cho yêu thương bốn mùa



Tặng áo ấm cho trẻ vùng sâu dịp Xuân 2017. Ảnh: Diệu Hiền

TRANG 6

## Quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 09/2017/NĐ-CP quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước.

Nghị định quy định về người phát ngôn, chế độ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước.

Trong đó, người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; tổng cục thuộc bộ, cơ quan ngang bộ; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, gồm: Người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước; người được người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên (người phát ngôn);...

XEM TIẾP TRANG 8

## Đất cần nở hoa

TRANG 5

## KINH TẾ

Nâng cao hiệu suất thu từ quản lý thuế theo chuyên đề

TRANG 3

## VĂN HÓA - XÃ HỘI

Rượu cần của người Mạ ở Cát Tiên

TRANG 5

## Chú trọng vấn đề con người trong công tác xây dựng Đảng

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) sẽ góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên mạnh về tư tưởng, đạo đức và vững vàng về bản lĩnh chính trị. Đó là những nhiệm vụ tiên quyết góp phần tạo tiền đề để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

TRANG 2

## ĐẠ HUOAI: Để học sinh dân tộc thiểu số sử dụng tốt tiếng Việt



TRANG 4

## TÒA SOẠN - BẠN ĐỌC

Đam Rông tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy

TRANG 7

# Chú trọng vấn đề con người trong công tác xây dựng Đảng

**Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) sẽ góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên mạnh về tư tưởng, đạo đức và vững vàng về bản lĩnh chính trị. Đó là những nhiệm vụ tiên quyết góp phần tạo tiền đề để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp.**

Năm 2016, việc thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng trong tỉnh đã được tiến hành hiệu quả trên nhiều mặt. Thông tin từ Ban Tổ chức (BTC) Tỉnh ủy cho biết, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" đã được các cấp ủy, tổ chức đảng cụ thể hóa bằng các nghị quyết, chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện kịp thời, thể hiện sự quyết tâm cao và đã đạt được những kết quả nhất định; từng bước lập lại trật tự kỷ cương, có tác dụng cảnh báo, răn đe góp phần ngăn chặn các hành vi tiêu cực, tạo tiền đề đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, đưa việc tự phê bình và phê bình trở thành công việc thường xuyên trong Đảng. Đội ngũ cán bộ, đảng viên đã có sự chuyển biến trong việc nâng cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới lề lối làm việc, khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế.

Sau khi tiếp thu tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chính đồn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và Kế hoạch số 04 - KH/TW ngày 16/11/2016 của Bộ Chính trị, BTC Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời thực hiện đồng bộ

những giải pháp phòng ngừa và đấu tranh với các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ Đảng, hệ thống chính trị, bảo vệ sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân.

Công tác xây dựng, củng cố TCCS đảng và xây dựng đội ngũ đảng viên được BTC Tỉnh ủy rà soát, sắp xếp, kiện toàn phù hợp với loại hình, chức năng, nhiệm vụ. Năm 2015 toàn tỉnh có 434/673 TCCS đảng đạt TSVM, tỷ lệ 64,5%. Trong đó, có 103/434 TCCS đảng đạt TSVM tiêu biểu, chiếm 23,7%. Qua phân loại, đánh giá 35.829 đảng viên, có 12,5% đảng viên đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 78,8% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Kết quả này đều tăng lên so với năm trước.

Từ kết quả đó, các cấp ủy tiếp tục tập trung chỉ đạo xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng TCCS Đảng và đảng viên; tham mưu BTV Tỉnh ủy xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 14 ngày 19/10/2016 về "Nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đảng viên giai đoạn 2016 - 2020"; thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo của các TCCS đảng và chất lượng sinh hoạt Đảng.

Diễn hình như BTC Huyện ủy Lạc Dương đã tham mưu ban hành nghị quyết về nâng cao chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên giai đoạn 2016 - 2020, nghị quyết tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh phát triển đảng viên là người DTTS. BTC Huyện ủy Đức

Trọng tham mưu thành lập Tổ giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư...

Toàn tỉnh hiện có 19 đảng bộ và 694 TCCS đảng trực thuộc Đảng bộ tỉnh; 1.558/1.566 thôn, tổ dân phố có chi bộ (chiếm 99,48%), 6 thôn, tổ dân phố có đảng viên sinh hoạt ghép, không còn thôn, tổ dân phố không có đảng viên. Các cấp ủy, TCCS đảng đã thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên. Và, nhờ làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng, trong năm 2016, đã có 220 đảng viên bị xử lý kỷ luật và xóa tên khỏi Đảng, tăng 28 đảng viên so với năm 2015.

**Trong năm 2016, toàn Đảng bộ tỉnh đã kết nạp được 2.192 đảng viên, đạt 106,92% so với chỉ tiêu nghị quyết, nâng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 41.197 đồng chí. Tuy vậy, việc bồi dưỡng, kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng còn chậm.**

Theo nhận định của BTC Tỉnh ủy, 2017 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, bởi vậy việc thực hiện hoàn thành công tác tổ chức xây

dựng Đảng có ý nghĩa vô cùng quan trọng, tạo tiền đề để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Trong buổi làm việc với Bí thư Tỉnh ủy vừa qua, BTC Tỉnh ủy đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm với cách thức thực hiện cụ thể. Đó là, từ Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đến Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05 và công tác xây dựng, củng cố TCCS đảng, xây dựng đội ngũ đảng viên phải luôn gắn chặt với nhau trong những nhiệm vụ chung của công tác xây dựng Đảng. Cụ thể, BTC Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch để tham mưu BTV Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch về "Nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đảng viên giai đoạn 2016 - 2020"; Đề án nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở; rà soát, sắp xếp, kiện toàn các tổ chức đảng phù hợp với loại hình chức năng, nhiệm vụ gắn với thực hiện có hiệu quả những giải pháp tập trung xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng TCCS đảng, đảng viên, nhất là các TCCS đảng trong các đơn vị sự nghiệp, cơ quan nhà nước, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, gắn với xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và công tác phát triển đảng viên mới.

Bên cạnh đó, một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà BTC Tỉnh ủy đang nỗ lực triển khai thực hiện trong thời gian tới, đó là xây dựng kế hoạch tham mưu BTV Tỉnh ủy triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện kiên quyết, kiên trì Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05 và Quy định của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên đi vào chiều sâu, nghiêm túc hiệu quả. **N.NGÀ**

## Góp ý hoàn chỉnh... TIẾP TRANG 1



**Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Yên chỉ đạo xây dựng hoàn chỉnh Đề án "Hỗ trợ khởi nghiệp".**

... hợp tác xã có thời gian hoạt động không quá 5 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu có dự án phát triển các sản phẩm mới trên cơ sở áp dụng tiến bộ khoa học - công nghệ. Dự kiến mức hỗ trợ 50% cho các cá nhân, doanh nghiệp hỗ trợ thông tin về: công nghệ, sáng chế, chính sách pháp luật, giao dịch đầu tư, tìm kiếm đối tác, khách hàng, sản phẩm, dịch vụ, môi trường kinh doanh nhằm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; xây dựng phát triển thương hiệu, quảng bá, xúc tiến thương mại...

Phát biểu chỉ đạo, kết luận tại hội thảo góp ý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Yên nhấn mạnh: trên tinh thần chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, căn cứ vào Quyết định 844 của Thủ tướng Chính phủ, Lâm Đồng sẽ sớm ban hành Đề án "Hỗ trợ khởi nghiệp" sau khi đã được các cơ quan chuyên môn góp ý hoàn chỉnh lần cuối vào hôm nay. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng và là nguồn động viên, hỗ trợ to lớn của Nhà nước nhằm giúp các đối tượng khởi nghiệp thành công với phương châm đồng hành cùng doanh nghiệp từ khi hình thành ý tưởng, phương án khởi nghiệp đến khi tham gia thị trường, phát triển mang lại hiệu quả kinh tế cao cho xã hội. **NGUYỆT THU**

# Xây dựng xã hội học tập phải đến tận từng người dân

Đó là chỉ đạo của ông Phan Văn Đa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị sơ kết 1 năm triển khai các mô hình học tập ở cơ sở và xây dựng mô hình điểm cộng đồng học tập cấp xã được UBND tỉnh tổ chức vào sáng 14/2, với sự tham dự của lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố thuộc Ban chỉ đạo Đổi mới giáo dục tỉnh Lâm Đồng.

Tại hội nghị, Hội Khuyến học tỉnh, Sở GDĐT - cơ quan chủ trì thực hiện đã báo cáo tình hình 1 năm triển khai các mô hình học tập theo Quyết định số 281 của Thủ tướng Chính phủ về "Đề án đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020" trên địa bàn tỉnh và Thông tư 44 của Bộ GDĐT về việc xây dựng mô hình cộng đồng học tập cấp xã. Sau 1 năm thực hiện, việc triển khai xây dựng các mô hình học tập như Gia đình học tập (GDHT), Dòng họ học tập (DHHT), Cộng đồng học tập (CDHT), Đơn vị học tập (ĐVHT) và mô hình Cộng đồng học tập cấp xã đã đạt được những kết quả ban đầu đáng khích lệ, dần cụ thể hóa đường lối, nghị quyết của Đảng về xây dựng xã hội học tập (XHHT), học tập thường xuyên, học tập suốt đời. Đến nay, toàn tỉnh có 118.731 GDHT, đạt 92,9%; 267 DHHT, đạt 63,6%; 1.032 CDHT, đạt 82,9%; 675 ĐVHT, đạt 93,5%; 20 xã, phường, thị trấn thực hiện thí điểm mô hình CDHT cấp xã; trong đó, 14 đơn vị đạt chuẩn 15 tiêu chí và 6 đơn vị đạt 11 - 14 tiêu chí.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện các mô hình XHHT từ tỉnh đến



**Ký giao ước cam kết thực hiện và xây dựng xã hội học tập.**

cơ sở còn gặp một số khó khăn, hạn chế. Trong đó phải kể đến việc chưa thực sự vào cuộc của một số cán bộ lãnh đạo và nhân dân về mô hình xây dựng XHHT; sự tham gia giám sát đánh giá của các ban ngành, đoàn thể chưa chặt chẽ; số lượng và chất lượng của đội ngũ cán bộ khuyến học các cấp còn hạn chế; kinh phí thực hiện đề án từ tỉnh đến cơ sở chưa tương xứng với nội dung công việc...

Hội nghị cũng đã nghe báo cáo tham luận của một số đơn vị triển khai có hiệu quả mô hình xây dựng XHHT, xây dựng mô hình điểm CDHT cấp xã. Qua đó, những giải pháp và bài học kinh nghiệm đã được chia sẻ để việc thực hiện các mô hình XHHT từ cơ sở đạt nhiều kết quả hơn. Dịp này, đại diện các sở, ban, ngành, Hội Khuyến học tỉnh và UBND các huyện, thành phố

đã ký giao ước cam kết thực hiện và phối hợp thực hiện xây dựng XHHT và học tập thường xuyên.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Văn Đa nhấn mạnh: Phải làm tốt công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là làm sao để chủ trương xây dựng XHHT phải đến tận từng gia đình, từng người dân để toàn xã hội cùng tham gia vào cuộc. Đồng thời, các ban, ngành, đoàn thể phải có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc tham gia, giám sát và đánh giá. Bên cạnh đó, UBND các huyện, thành phố cần xem xét giải quyết kinh phí cho công tác khuyến học tại địa phương để tạo điều kiện cho việc xây dựng XHHT đạt hiệu quả ngay từ cơ sở...

**TUẤN HUONG**

# Nâng cao hiệu suất thu từ quản lý thuế theo chuyên đề

Các đề án quản lý thu thuế theo chuyên đề được Cục Thuế Lâm Đồng xây dựng và thực hiện đã có hiệu quả tích cực đối với công tác quản lý đối tượng nộp thuế và nâng cao hiệu suất thu thuế trong nhiều lĩnh vực.

## Kết quả rõ ràng hơn

Trong năm 2016, Cục Thuế Lâm Đồng đã xây dựng và thực hiện 4 Đề án quản lý thuế, là các Đề án “Nâng cao hiệu quả quản lý thu Ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020”, “Tăng cường công tác quản lý thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh xăng, dầu”, “Quản lý thuế đối với hoạt động KDVT bằng ô tô”, “Quản lý thuế trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, chuyên nhượng bất động sản và chuyên nhượng dự án”; đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện các Đề án đổi mới quản lý thu thuế các lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, dịch vụ du lịch - khách sạn - nhà hàng.

Chuyên đề quản lý thu thuế trong lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản được thực hiện từ đầu năm 2016. Quản lý thuế đối với thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường Cục Thuế quản lý thu thuế 186 doanh nghiệp/hộ kinh doanh, tổng số thuế kê khai lập bộ là 389,14 tỷ

đồng, tăng 38% so cùng kỳ năm 2015; Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, cơ quan thuế đã quản lý toàn tỉnh 178 doanh nghiệp, hộ kinh doanh có giấy phép khai thác khoáng sản, tổng số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản cơ quan thuế đã thông báo là 183,68 tỷ đồng, trong đó đã nộp trong năm 2016 là 33,18 tỷ đồng.

Đề án quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải, được ban hành và triển khai thực hiện từ tháng 10/2016, với số lượng phương tiện vận tải tính thuế tăng 15,5% (3.078/2.664 xe) so cùng kỳ năm 2015, tổng thuế lập bộ thu 53,401 tỷ đồng, tăng 47,2% (53,4/36,2 tỷ đồng) so cùng kỳ năm 2015. Đề án quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu được thực hiện từ tháng 8/2016: Ngành Thuế đã phối hợp với các ngành thực hiện dán tem niêm phong công tơ tổng cột đo xăng dầu đối với 100% cơ sở kinh doanh

xăng dầu (181 doanh nghiệp, 1.018 cột đo xăng dầu) do cơ quan thuế quản lý thuế; bước đầu đối với doanh nghiệp kê khai theo tháng thuế GTGT tăng khoảng 12% so tháng trước.

Đề án quản lý thuế đối với dịch vụ du lịch, khách sạn, nhà hàng được thực hiện liên tục từ năm 2011 và tiếp tục được bổ sung, điều chỉnh từ năm 2015. Chi tính riêng năm 2016, đối với dịch vụ lưu trú, cơ quan thuế quản lý 1.182 cơ sở kinh doanh, bằng 105% so năm 2015, tổng lượt khách lưu trú 3.630.204 lượt khách, bằng 126% so năm 2015, tổng số thuế lập bộ 69.452 triệu đồng, bằng 127% so cùng kỳ năm 2015; đối với kinh doanh nhà hàng, ăn uống quản lý thuế 1.429 cơ sở kinh doanh, bằng 89% so năm 2015; tổng số thuế lập bộ 47.806 triệu đồng, bằng 143% so cùng kỳ năm 2015.

## Có thể hiệu quả hơn

Kết quả thực hiện các đề án quản lý thuế khá tốt, góp phần tăng thu

cho NSNN, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng giữa các cơ sở kinh doanh, nâng cao ý thức của người nộp thuế... và tiếp tục được triển khai thực hiện trong năm 2017.

**Việc thực hiện các đề án trong thực tế đã phát sinh thêm vấn đề và những nội dung cần thay đổi chính sửa cho phù hợp. Chẳng hạn, việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu thuế chủ yếu là việc rà soát hộ kinh doanh, nhưng quản lý thuế gặp nhiều khó khăn do nội dung thay đổi trong Luật Quản lý thuế quy định “doanh thu biến động từ 50% trở lên thì mới có điều chỉnh về thuế”.**

Trong khi đó, hoạt động kinh

doanh nhà hàng - khách sạn chủ yếu là hộ kinh doanh nộp thuế khoán, việc kiểm tra sổ sách kế toán chỉ thực hiện đối với doanh nghiệp; khách hàng không có thói quen lấy hóa đơn, nên khó xác định doanh thu của cơ sở kinh doanh. Một số cơ sở kinh doanh lưu trú và ăn uống vẫn còn tình trạng nâng giá cao hơn giá niêm yết vào các ngày lễ, tết cũng như tình trạng giấu khách, giấu doanh thu. Công tác phối hợp giữa ngành thuế với các ngành chức năng khác, tuy được tổ chức đều đặn, nhưng do cán bộ các bên đều làm việc kiêm nhiệm, địa bàn rộng... nên vẫn chưa đủ lực lượng để kiểm soát toàn diện.

Chính sách pháp luật thuế mới có sự thay đổi liên tục. Tuy ngày càng có lợi cho người nộp thuế, nhưng thay đổi nhanh và nhiều, khiến cho các công tác dự báo, phân tích rủi ro, quyết toán thuế, hoàn thuế... vất vả hơn. Lực lượng cán bộ ngành thuế vẫn được coi là mỏng, trong khi yêu cầu về cải cách hành chính, nâng cao năng lực phục vụ luôn đòi hỏi người cán bộ thuế phải nỗ lực và tận tâm nhiều hơn... **LÊ HOA**

## Nhịp cầu nối nông dân và doanh nghiệp

Để có nông sản sạch, đảm bảo ATTP, sức khỏe cho hàng chục triệu người tiêu dùng, cũng như thúc đẩy nông dân có thu nhập ổn định trên chính mảnh ruộng của mình thì việc liên kết với doanh nghiệp là hướng đi tất yếu. Và trong những năm qua, thông qua các dự án của Hội, Hội Nông dân huyện Đức Trọng đã và đang nỗ lực hết mình, để thực sự là nhịp cầu vững chắc nối người nông dân với doanh nghiệp.

Năm 2012, toàn xã Ninh Loan vẫn chưa có nhà kính, nhà lưới. Trước nhu cầu phát triển chung, Hội Nông dân huyện Đức Trọng quyết định đầu tư xây dựng nhà kính tại đây; đồng thời, liên kết với HTX Tiến Huy (đóng chân tại Hiệp An, Đức Trọng) giúp đầu tư bao tiêu sản phẩm gồm các loại rau, củ, quả để bà con an tâm sản xuất.

“Lúc đó, chúng tôi chọn 20 hộ nông dân có điều kiện và có nhu cầu sản xuất, kinh doanh nông sản theo hướng công nghệ cao. Năm đầu vẫn còn gặp một số khó khăn vì nông dân chưa biết trồng sản phẩm trong nhà kính, chưa biết cách thu hoạch, bảo quản sao cho sản phẩm đạt chất lượng khi giao sản phẩm cho nhà sản xuất, rồi đường sá xa xôi khi vận chuyển cũng ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm... Nhưng giờ thì người nông dân đã có kinh nghiệm, nắm vững quy trình sản xuất và an tâm đầu tư sản xuất vì thu nhập rất ổn định” - ông Trần Ngọc Năm, Chủ tịch Hội Nông dân xã Ninh Loan phấn khởi cho biết.

Cũng trong 2012, Hội cũng là cầu nối đưa Công ty TNHH MTV XNK 2/9 (Đăk Lăk) đến gần và quyết định đầu tư cho 700 hộ nông dân tại xã Ninh Loan theo bộ tiêu chuẩn 4C (Hiệp hội 4C là tổ chức thực hiện bộ nguyên tắc chung cho cộng đồng cà phê).

Theo đó, Công ty TNHH MTV XNK 2/9 đã đầu tư cho nông dân Ninh Loan từ cây cà phê giống mới, trang bị khoa học kỹ thuật, đầu tư mô



Liên kết với Công ty Hoa Mặt Trời, Lan vũ nữ của người nông dân được đầu tư kỹ thuật và thu mua để xuất khẩu. Ảnh: Thy Vũ

hình điểm, tưới nước tiết kiệm... Nhờ đó, người nông dân đã được đầu tư sản xuất theo hướng bền vững và cà phê của người dân khi thu hoạch cũng được thu mua với giá cao hơn thị trường.

Hội cùng với lãnh đạo xã Tà Hine chọn những nông dân giỏi nhất của xã để liên kết với HTX Nam Sơn (thị trấn Liên Nghĩa, Đức Trọng) vào năm 2014. Theo đó, Hội hỗ trợ nông dân làm hệ thống tưới phun tự động, còn các sản phẩm nông nghiệp gồm củ cải, cà rốt của bà con làm ra đến đâu đều được HTX

Nam Sơn thu mua tới đó. Thu nhập của bà con người dân tộc tại đây vì thế cũng cao và ổn định, với mức thu nhập từ 150-200 triệu đồng/ha/năm.

Năm 2013, xã Tân Thành cũng không có nhiều diện tích rau. Hội cùng với lãnh đạo địa phương khảo sát, chọn người để thực hiện dự án liên kết với Công ty TNHH Thảo Nguyên về xây dựng nhà lưới trồng rau an toàn cung cấp cho siêu thị Coop.mart.

Từ những nông dân chưa từng sản xuất ngành rau sạch, nhưng dưới

sự hướng dẫn, tư vấn kỹ thuật của Công ty TNHH Thảo Nguyên, đến nay, người dân của xã Tân Thành đã “thuần thục” các nguyên tắc về sản xuất rau an toàn và nhiều hộ nông dân vẫn đang tiếp tục sản xuất để cung cấp cho siêu thị Coop.mart.

Theo ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đức Trọng, ngoài các DN trên, huyện Đức Trọng hiện còn có hơn 20 công ty, cơ sở sản xuất trong và ngoài huyện đang liên kết, bao tiêu sản phẩm cho khoảng 40% nông hộ của huyện (trong tổng số 26.501 nông dân trong toàn huyện)

nhu Công ty Phong Thúy, Công ty Hoa Mặt Trời, HTX Anh Đào...

“Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu nhu cầu của các DN FDI, trong nước, trên địa bàn và nỗ lực mời gọi họ tiến hành đầu tư, sản xuất, liên kết với nông dân của huyện để đưa số lượng nông dân được đầu tư sản xuất ngày càng nhiều hơn nữa, nhằm tăng thu nhập và giúp người nông dân yên tâm sản xuất. Bởi khi được đầu tư, sản phẩm của người nông dân làm ra cũng chất lượng hơn và hiện trên địa bàn đã có trên 300 ha diện tích rau được cấp chứng nhận Viet GAP - điều kiện cần để vào hệ thống siêu thị” - ông Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết thêm.

Bên cạnh hoạt động trên, Hội còn tích cực phối hợp với Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện, Trung tâm nông nghiệp huyện vận động nông dân tích cực thực hiện chương trình tái canh cà phê, trồng mít nghệ, bơ ghép, dâu tằm... theo chương trình trợ giá giống cây trồng trên địa bàn huyện. Đồng thời, phối hợp với Phòng Dân tộc huyện triển khai thực hiện chương trình hỗ trợ trực tiếp và trợ giá giống cây trồng, vật nuôi cho đồng bào dân tộc.

Ngoài ra, Hội cũng tổ chức cho cán bộ, hội viên nông dân tham quan, học tập mô hình sản xuất trồng nấm, mô hình chăn nuôi bò sữa, sản xuất trong nhà lưới, nhà kính... Cùng đó, vận động cán bộ hội viên, nông dân đoàn kết, giúp nhau về vốn, cây con giống, hướng dẫn kinh nghiệm sản xuất cho hội viên nông dân nghèo phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo... **THY VŨ**

## Quy hoạch 6 phân khu trung tâm thành phố Đà Lạt

Theo thẩm định thiết kế quy hoạch của Sở Xây dựng Lâm Đồng, khu trung tâm thành phố Đà Lạt đến năm 2020 với 6 phân khu chức năng, tổng diện tích 765 ha, thuộc địa bàn từ phường 1 đến phường 10, quy mô dân số 85.000 người.

Giới cận quy hoạch phía Bắc giáp đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Đình Chiểu và Vườn hoa Đà Lạt. Phía Nam giáp đường Lê Hồng Phong, Trần Hưng Đạo, Trần Phú và Hùng Vương. Phía Đông giáp đường Trần Quý Cáp, Hùng Vương. Phía Tây giáp đường Trần Lê, Hai Bà Trưng, Ngô Quyền.

Cụ thể, trung tâm đô thị Đà Lạt được thẩm định quy hoạch gồm 3 phân khu đầu tiên là: Trung tâm công viên, cây xanh, du lịch, dịch vụ và văn hóa lễ hội (195 ha); trung tâm du lịch, dịch vụ, thương mại (64,3 ha); khu văn hóa và nhà ở (41,5 ha).

3 phân khu quy hoạch còn lại gồm: Khu trung tâm hành chính, văn hóa, giáo dục, du lịch và nhà ở (253,6 ha); khu ở kết hợp du lịch, dịch vụ (141,3 ha); khu trung tâm văn hóa thể dục - thể thao (69,3 ha).

**MẠC KHÁI**

## Giao lưu gặp mặt thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự

Ngày 13/2, tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng, Thành Đoàn Đà Lạt đã tổ chức giao lưu gặp mặt thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Tham dự giao lưu có hơn 500 đoàn viên, thanh niên đến từ các cơ quan, phường, xã, trường học, thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành của thành phố.

Nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ như giao lưu văn nghệ, hoạt động tập thể đã diễn ra sôi nổi giữa các ban trẻ. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến thắc mắc về chế độ chính sách đối với thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, đời sống trong quân ngũ, những ưu đãi, ưu tiên với thanh niên khi đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương... đã được tư vấn, giải đáp thỏa đáng.

Cuộc giao lưu gặp gỡ đã giúp cho đoàn viên trúng tuyển hiểu rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong việc thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc. Từ đó nhằm tuyên truyền sâu rộng cho đoàn viên, thanh niên về ý nghĩa, tầm quan trọng trong công tác tuyên truyền góp phần bảo vệ an ninh Tổ quốc, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi cho thanh niên trước khi nhập ngũ.

**QUỲNH UYẾN**

## Thu được 157 đơn vị máu trong Ngày hội hiến máu “Giọt hồng Valentine”

Sáng 14/2, tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng đã diễn ra Ngày hội hiến máu tình nguyện với chủ đề “Giọt hồng Valentine”. Đây là một trong chuỗi các hoạt động của Lễ hội Xuân hồng năm 2017, do Hội CTĐ tỉnh phối hợp với Hội CTĐ TP Đà Lạt tổ chức, nhằm đảm bảo lượng máu cho bệnh nhân trong những tháng đầu năm.

Với thông điệp “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, hơn

200 đoàn viên, thanh niên và các cặp đôi đã cùng tham gia ngày hội với 157 đơn vị máu thu được. Ông Đỗ Hoàng Tuấn, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh cho biết, Ngày hội hiến máu “Giọt hồng Valentine” là hoạt động chỉ riêng có ở tỉnh Lâm Đồng, nhằm xây dựng ý thức cũng như trách nhiệm của người trẻ đối với cộng đồng, nhất là trong thời điểm khan hiếm máu như trước và sau Tết Nguyên đán.

**VIỆT QUỲNH**

**Đông đảo bạn trẻ tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện.**

*Ảnh: V.Quỳnh*



## ĐẠ HUOAI:

# Để học sinh dân tộc thiểu số sử dụng tốt tiếng Việt

Tăng cường học liệu, đồ dùng, đồ chơi, trang thiết bị dạy học cho các trường mầm non và tiểu học, Đạ Huoai đang nỗ lực xây dựng môi trường thuận lợi để học sinh các cộng đồng dân tộc thiểu số trên địa bàn sử dụng tốt tiếng Việt từ các lớp đầu cấp.

### Tăng cường tiếng Việt cho học sinh đầu cấp

Đạ Huoai hiện có 12 trường mầm non với trên 2.000 trẻ đang theo học và 10 trường tiểu học với trên 3.300 học sinh, mạng lưới trường mầm non và tiểu học được phân bố khá đều trên địa bàn.

Trong bậc mầm non tổng cộng có 78 nhóm lớp, trong đó 56 nhóm lớp hệ công lập, 11 nhóm lớp hệ tư thực, 3 nhóm trẻ tình thương và 8 nhóm trẻ gia đình. Nhiều năm gần đây, Đạ Huoai làm rất tốt việc đưa trẻ 5 tuổi ra lớp, tỷ lệ huy động luôn đạt 100%.

Đến nay, tất cả các trường mầm non trên địa bàn từ trung tâm huyện đến các xã vùng sâu đều thực hiện bán trú dưới hình thức nấu ăn cho trẻ hoặc gia đình mang cơm cho trẻ khi đi học. Các trường tích cực phối hợp với ngành y tế, các trạm y tế xã, thị trấn thực hiện tốt việc khám sức khỏe định kỳ cho trẻ, kiểm tra bếp ăn tập thể; phát huy vai trò nhân viên y tế trường học để giáo dục vệ sinh cá nhân các cháu, phối hợp với các bậc phụ huynh trong việc chăm sóc trẻ.

Theo ông Nguyễn Văn Trinh, Trưởng phòng Giáo dục Đạ Huoai, Phòng luôn yêu cầu các trường mầm non trên địa bàn thực hiện tốt chủ trương lấy trẻ làm trung tâm, giáo viên được yêu cầu áp dụng phương pháp dạy học tích cực, biết cách hướng dẫn trẻ khai thác các nội dung trong từng chủ đề dạy, tận dụng cơ hội để phát triển toàn diện cho trẻ. Đặc biệt, việc tăng cường tiếng Việt cho trẻ người dân tộc thiểu số (DTTS) được các trường mầm non lâu nay thực hiện khá tốt, tất cả các trẻ DTTS khi đến trường đều được tăng cường tiếng Việt thông qua các hoạt động lớp ghép.

Về cơ sở vật chất, theo Phòng Giáo dục huyện, trường học trên địa bàn trong đó có bậc mầm non và tiểu học cơ bản đã được kiên cố hóa, trong đó có 6 trong 10 trường mầm non tại huyện đã đạt chuẩn quốc gia, còn trong 10 trường bậc



**Trong giờ tiếng Việt.** Ảnh: V.T

**Với bậc tiểu học, huyện hàng năm tổ chức các lớp tăng cường tiếng Việt trong hè từ 1 - 1,5 tháng cho học sinh DTTS chuẩn bị vào lớp 1, đặc biệt là ở các xã vùng đồng bào DTTS chiếm đa số như Phước Lộc, Đạ Ploa và Đoàn Kết. Trong cấp tiểu học, huyện đã đưa chương trình Công nghệ Tiếng Việt vào áp dụng.**

tiểu học của huyện cũng có 8 trường đã đạt chuẩn quốc gia.

“Hầu hết học sinh DTTS tại các trường học trên địa bàn khi qua các lớp tăng cường tiếng Việt đã dần tránh được lỗi chính tả, giảm lỗi phát âm theo vùng miền, phân biệt được từ ngữ; nhiều em sử dụng tiếng Việt rất tốt không kém trẻ người Kinh” - ông Trinh cho biết.

### Vận động cộng đồng

Tháng 12/2016 vừa qua, UBND huyện Đạ Huoai đã ban hành kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non, học sinh

tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 2025” trên địa bàn toàn huyện.

Mục tiêu chung của kế hoạch này nhằm tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học vùng đồng bào DTTS, đảm bảo giúp các em có kỹ năng cơ bản trong sử dụng tiếng Việt để hoàn thành chương trình giáo dục mầm non và bậc tiểu học, tạo tiền đề để các em lĩnh hội kiến thức trong những bậc tiếp theo, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển bền vững các vùng đồng bào DTTS tại huyện.

Theo lộ trình, đến năm 2020, có ít nhất 35% trẻ DTTS trong độ tuổi nhà trẻ và 92% trẻ em người DTTS trong độ tuổi mẫu giáo đi học được tập trung tăng cường tiếng Việt; con số này sẽ tăng dần lên cho đến năm 2025. Riêng học sinh người DTTS trong bậc tiểu học, 100% được tăng cường tiếng Việt.

Để thực hiện kế hoạch, trong thời gian đến, huyện sẽ chú ý tăng cường, bổ sung, thay thế, cung cấp trang thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi dạy học tiếng Việt phù hợp với tất cả nhóm lớp, diễm trường trong bậc mầm non và tiểu học ở các xã vùng sâu vùng đồng bào DTTS khó khăn; xây dựng và đảm bảo môi

trường tiếng Việt trong các cơ sở giáo dục mầm non và tiểu học có học sinh DTTS.

Đạ Huoai cho biết, sẽ xây dựng và thí điểm mô hình tăng cường tiếng Việt tại các xã trong huyện, đặc biệt là các xã có đông đồng bào DTTS như các xã Phước Lộc, Đoàn Kết, Đạ Ploa... Yêu cầu các trường tiểu học trên địa bàn cần tạo “góc” tiếng Việt trong lớp, trưng bày tranh ảnh, đồ chơi, vật liệu, mô hình, hình ảnh học sinh người DTTS thuộc từ vựng tiếng Việt khi nhìn vào góc tiếng Việt này; chú ý bổ sung, thay đổi theo thời gian, chủ đề của chương trình giảng dạy đồng thời xây dựng thư viện thân thiện để học sinh có thể dễ dàng tiếp xúc với sách như hình thức thư viện tại lớp, thư viện ngoài trời (thư viện xanh).

Các trường học cũng cần thành lập các câu lạc bộ học sinh nói - viết tiếng Việt, góc ngôn ngữ Việt, giao lưu tiếng Việt giữa các lớp, các khối, trường; thường xuyên tổ chức các hoạt động để học sinh DTTS tham gia nhằm đảm bảo các em tự tin sử dụng tốt tiếng Việt.

Huyện cũng sẽ điều chỉnh chương trình tiếng Việt lớp 1 từ 350 tiết lên 500 tiết/năm theo qui định để học sinh DTTS có đủ thời gian thực hành, đạt chuẩn kiến thức và kỹ năng môn tiếng Việt ngay từ lớp đầu cấp.

Bên cạnh việc nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên trực tiếp đứng lớp, Đạ Huoai cho biết sẽ vận động các nguồn lực từ xã hội cho công tác tăng cường tiếng Việt cho học sinh DTTS; huy động cán bộ hưu trí, hội viên đoàn viên của các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là Hội Cựu giáo chức, Hội Khuyến học huyện, Hội Phụ nữ huyện cùng các trung tâm học tập cộng đồng trong huyện cùng tham gia hỗ trợ tăng cường tiếng Việt cho cha mẹ lẫn cho trẻ người DTTS trên địa bàn.

**VIỆT TRỌNG**

# Đất cần nở hoa

Năm 2011, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, chàng trai trẻ Phạm Văn Dũng (SN 1989) rời quê Nam Định vào vùng đất Phúc Thọ (Lâm Hà) để lập nghiệp. Là Bí thư chi đoàn thôn R Hang Trụ anh không chỉ nhanh nhẹn, hoạt bát trong mọi hoạt động tình nguyện mà còn ham học hỏi, tiếp thu kinh nghiệm, tiến bộ khoa học - kỹ thuật để áp dụng vào sản xuất.

Là con út trong gia đình đông anh em, năm 2008, sau khi tốt nghiệp THPT, bố mẹ đã bước sang tuổi ngũ tuần, sức khỏe ngày một yếu, các anh, chị thì đã xây dựng gia đình ra ở riêng, điều kiện kinh tế không còn cho phép nên Dũng đành gác lại chuyện đèn sách ở đây.

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương, cũng giống như bao chàng trai vùng nông thôn khác, Dũng rời quê tìm đến các thành phố lớn để kiếm “vận may” đổi đời. Ban đầu Dũng làm thuê tại Hà Nội, thấy đất Thủ đô “khó nhằn”, Dũng khăn gói xuôi Hải Phòng tiếp tục nuôi hy vọng làm giàu, nhưng kết quả lại không như mong đợi. Nghe theo lời bà con, Dũng khăn gói vào vùng đất đai màu mỡ Lâm Hà. Những ngày tháng đi làm ăn xa, Dũng đúc rút được chút ít kinh nghiệm, vì vậy, khi đặt chân vào vùng đất mới, anh không vội vàng trong việc định hướng công việc, thay vào đó, Dũng chủ động liên lạc với các anh em đoàn viên trong thôn, xã đi đến các mô hình kinh tế học hỏi kinh nghiệm, cách thức xây dựng mô hình.

Khi hiểu về đặc điểm khí hậu, thổ nhưỡng ở vùng đất mới, Dũng quyết định sử dụng số tiền tích góp từ khi đi nghĩa vụ quân sự cộng

**Chàng thanh niên Phạm Văn Dũng ham học hỏi, tiếp thu kinh nghiệm, tiến bộ khoa học - kỹ thuật để áp dụng vào sản xuất.**

Ảnh: H.Yên



với vay gia đình mua đất để phát triển kinh tế. Anh chọn vùng đất xa, đồi dốc vì giá đất ở đây rẻ để trồng cà phê. Những ngày đầu, anh phải thuê máy móc, cùng với nhân công vận chuyển đá, đào hố để trồng cây. Sau bao năm vất vả, cuối cùng những hạt cà phê đầu tiên

cũng ra quả trong niềm hân hoan của chàng thanh niên. Thế nhưng sau một năm thu hoạch, đầu những năm 2014, Dũng quyết định phá trắng toàn bộ diện tích cà phê đang cho thu hoạch để trồng lại giống mới cho năng suất cao hơn. Dũng lại bắt đầu bằng con số không,

nhưng với ý chí của người thanh niên dám nghĩ, dám làm này vùng đất cần cỗi đã nở hoa, đến nay, Dũng đã phát triển được vườn cà phê cao sản rộng 3 ha và bắt đầu cho thu bội.

Không chỉ lăn lộn phát triển kinh tế gia đình, với trách nhiệm là Ủy viên BCH Đoàn xã Phúc Thọ, Dũng còn tích cực tham gia các phong trào đoàn, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Năng động, làm kinh tế giỏi, hiện Dũng còn là nhóm trưởng của nhiều bạn đoàn viên, thanh niên trong thôn cùng nhau tham gia mô hình liên kết hỗ trợ nhau phát triển kinh tế. “Nhóm của mình hoạt động rất tích cực như: giúp nhau về khoa học kỹ thuật, hỗ trợ tư liệu sản xuất, cách chọn con giống, giúp nhau tìm kiếm thị trường tiêu thụ... Mọi thành viên trong nhóm đều rất tích cực, nhiệt tình và sẵn sàng giúp đỡ các bạn đoàn viên, thanh niên khác có nhu cầu học tập, trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất”, Dũng chia sẻ.

Nói về Bí thư chi đoàn Phạm Văn Dũng, Bí thư Đoàn xã Phúc Thọ Đàm Văn Tuyên nhận xét: “Phạm Văn Dũng là một trong những đoàn viên, đảng viên trẻ, năng động, nhiệt tình trong mọi hoạt động tập thể và giúp đỡ bạn bè. Đặc biệt, Dũng rất có chí, chăm chỉ lao động, ham học hỏi, tiếp thu kinh nghiệm, khoa học - kỹ thuật để ứng dụng vào sản xuất, chăn nuôi... Tuy tuổi đời còn khá trẻ nhưng đã làm chủ mô hình kinh tế đầy hứa hẹn”.

HOÀNG YÊN

# Rượu cần của người Mạ ở Cát Tiên

Có dịp về thôn Phước Thái (xã Phước Cát 2) và xã Đồng Nai Thượng (huyện Cát Tiên) thưởng thức chén rượu cần của người Châu Mạ nơi đây, chúng tôi mới cảm nhận được cái ngon trong chất men truyền thống.

Rượu cần là nét văn hóa truyền thống lâu đời của người Mạ ở Cát Tiên. Ngoài gạo tẻ, gạo nếp là nguyên liệu chính thì ủ rượu cần không thể thiếu chất men truyền thống được làm từ lá, vỏ và rễ các loại cây rừng như Rờ hộc, Mỏ, M' năng, Đôn, Hóc Còi Cọp... Các loại lá, vỏ và rễ cây rừng này được bà con người Mạ lấy về phơi khô, tán nhỏ rồi dùng ủ rượu theo công thức gia truyền. Sau đó, lấy lúa phơi khô, rang chín rồi đem giã nát trộn với hỗn hợp các loại lá, vỏ và rễ cây rừng rồi nặn thành từng khối men hình tròn. Men sau đó được gác lên giàn bếp từ 3 đến 4 tuần rồi đưa xuống ủ rượu. Cũng vì thế, men chính là yếu tố quyết định đến chất lượng của những chén rượu cần thơm, ngon, cay nồng của người Mạ. Nói về cách ủ rượu cần theo công thức truyền thống của người Mạ, chị Điều Ka Út (ngụ tại thôn Bù Sa, xã Đồng Nai Thượng) chia sẻ: “Sau khi chuẩn bị được men, đem gạo nấu chín để nguội và bóp cho cơm tơi ra rồi đem men trộn đều. Sau đó, lót một lớp lá chuối khô ở đáy chén cho cơm vào, tiếp tục phủ lên một lớp lá chuối khô buộc kín miệng đem đi ủ. Khoảng một tháng sau là rượu chín, nhưng để càng lâu thì rượu càng thơm ngon, nước rượu càng ngọt, nồng chứ không bị chua hay đắng”.

Còn theo ông K'Lang, một người ủ rượu cần có tiếng tại thôn Phước Thái (xã Phước Cát 2, huyện Cát Tiên), thì ủ rượu cần là công việc thường xuyên mà ông đã và đang làm hàng chục năm nay. Các công đoạn làm nên một chén rượu cần thơm, ngon được ông học từ cha mẹ của mình. Ngày trước, ông ủ rượu cần để phục vụ cho nhu cầu của gia đình là chính và sau đó có ai nhờ thì ông ủ giúp. Cũng từ đó, khi thường thức rượu cần của ông K'Lang làm, bà con trong thôn ai cũng khen rượu thơm ngon. Tiếng lành đồn xa, người dân trong thôn tìm đến thuê ông ủ rượu nên ông đã mạnh dạn mở cơ sở sản xuất để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Khoảng 5 năm



Rượu cần là nét văn hóa độc đáo của người Mạ ở Cát Tiên. Ảnh: H.Đường

**Trong tâm linh của người Mạ ở Cát Tiên, rượu cần được ví như một nhân chứng và là phương tiện truyền lời của bà con tới Yàng (thần linh). Vì vậy, người Mạ quan niệm rằng, mỗi khi cúng thần linh phải có rượu cần thì lời cầu nguyện mới linh nghiệm.**

trở lại đây, trung bình mỗi năm, gia đình ông K'Lang ủ và xuất bán ra thị trường khoảng 300 chén rượu cần. Chi tính riêng dịp Tết Đinh Dậu vừa qua, ông K'Lang đã xuất bán được hơn 100 chén rượu cần, với giá từ 200 - 500 ngàn đồng/chén. “Quy trình làm rượu cần không khó, nhưng để ủ được chén rượu ngon cần phải biết cách, mà đặc biệt là cách làm men. Mỗi chén rượu của từng gia đình có mỗi vị khác nhau, với nhạt, chua, cay, nồng, ngọt, thanh, đậm...



Men ủ rượu cần của người Mạ. Ảnh: H.Đường

Riêng gia đình tôi, ngoài việc kiếm thêm thu nhập thì làm rượu cần còn là cách để tôi gìn giữ nghề truyền thống của dân tộc mình” - ông K'Lang cho biết.

Trong tâm linh của người Mạ ở Cát Tiên, rượu cần được ví như một nhân chứng và là phương tiện truyền lời của bà con tới Yàng

(thần linh). Vì vậy, người Mạ quan niệm rằng, mỗi khi cúng thần linh phải có rượu cần thì lời cầu nguyện mới linh nghiệm. Đây cũng là lý do mà rượu cần là thứ không thể thiếu trong các dịp lễ cúng của người Mạ ở Cát Tiên như: Lễ bỏ mả, lễ mừng lúa mới hay lễ ăn trâu... Trong lúc thưởng thức rượu cần, trai gái, già trẻ của đồng bào người Mạ nơi đây cùng quay quần nhảy múa bên bếp lửa hồng và hát cho nhau nghe những bài ca chứa chan ân tình: “Anh ở bên này ghè rượu/Vít cần trúc cong cong thành một nửa bầu trời/Thành một nửa trái tim mơ hồ gọi một nửa còn bên ấy/Bạn tình ơi!/Bên này trái tim, bên ấy trái tim... Rượu chảy về hai bên, men say còn ở giữa/Lửa phùng phùng bút tướt áo nuk - kiar/Oi chân trời lửa bên em sao mà xa ngái thể/Đường gấp khúc trái tim sâu thẳm thẳm đáy men nồng...”.

Cùng với đó, trong cuộc sống hàng ngày, rượu cần còn được xem là sản vật của núi rừng để đãi khách, nên hầu hết trong gia đình đồng bào Mạ đều có một chén rượu cần được ủ sẵn. Nói cách khác, rượu cần có ở hầu hết các cuộc vui, buồn của người Mạ ở Cát Tiên. Mỗi cuộc rượu có một cách uống khác nhau. Lời cúng mở rượu cần trước khi uống là nghi lễ không thể bỏ qua của người Mạ ở bất cứ cuộc uống rượu cần nào.

Đối với người Mạ nơi đây, nếu là lễ làng thì người mời rượu phải là người uy tín trong buôn làng (đó chính là già làng). Còn trong gia đình thì người phụ nữ lớn tuổi nhất sẽ là người mời rượu. Theo quan niệm của người Mạ, người phụ nữ mới là trụ cột gia đình.

Ông Đoàn Ngọc Nam, Chủ tịch UBND xã Phước Cát 2 (huyện Cát Tiên) cho biết: “Trên địa bàn xã hiện có khoảng 10 gia đình dân tộc Mạ đang giữ nghề làm rượu cần truyền thống để bán ra thị trường. Tuy chưa tạo dựng được thương hiệu và việc sản xuất chỉ dừng lại ở quy mô nhỏ, nhưng nhờ cách ủ truyền thống, cùng với men rượu đặc trưng nên rượu cần của bà con rất được khách hàng gần xa ưa chuộng. Vì đây là nét văn hóa truyền thống của người Mạ cần lưu giữ, bảo tồn nên xã đang tạo mọi điều kiện để các gia đình này duy trì nghề làm rượu cần”.

HẢI ĐƯƠNG

## Xe tải chở dây thép gai lật nhào gần vòng xoay

Khoảng 19h30' ngày 13/2, tại vòng xoay Phan Chu Trinh (TP Đà Lạt) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khi chiếc xe tải BKS 49X-3773 (chưa rõ tài xế điều khiển) tông vào giữa con lươn sắt vòng xoay rồi tự lật nhào.

Vụ tai nạn đã khiến hàng chục cuộn dây thép gai văng ra đường. Rất may, tại vị trí này không có người tham gia giao thông nên không xảy ra thương vong. Sau khi tự gây tai nạn, tài xế điều khiển chiếc xe tải trên rời khỏi hiện trường. Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Lạt đã có mặt để phân luồng giao thông, đồng thời điều động xe cứu hộ tới giải phóng hiện trường.

Vòng xoay Phan Chu Trinh là nút giao thông có lưu lượng người qua lại rất đông, nơi đây thường xuyên xảy ra ùn tắc cục bộ vào giờ cao điểm của TP Đà Lạt. Theo phản ánh của người dân địa phương, tại đầu con lươn, dài khoảng 15 m, trên đường Phan Chu Trinh, sát vòng xoay, vào ban đêm thường xuyên xảy ra những vụ tai nạn giao thông vì người điều khiển các phương tiện tự tông phải đầu con lươn này.

Thấy nhiều vụ tai nạn vào ban đêm có cùng nguyên nhân là người điều khiển các phương tiện tự tông vào đầu con lươn đường, đã không ít lần người dân địa phương gọi điện tới cơ quan chức năng đề nghị phải gắn băng cảnh báo tại đầu con lươn trên. Tuy nhiên, đến nay vẫn không có biển cảnh báo nào được lắp đặt. Ban đêm, đèn điện đường tối, nhiều người đã tông phải con lươn, tự gây tai nạn.

Theo người dân khu vực này, nếu có biển báo, từ xa khi đèn xe rơi vào biển báo sẽ phản quang, người điều khiển các phương tiện dễ dàng nhận ra giữa đường, phía trước, gần vòng xoay có con lươn để tránh.

**NGÔ KHẮC LỊCH**

## Xe khách Phương Trang gây tai nạn, 1 người chết tại chỗ

Đang chạy với tốc độ cao, xe khách giường nằm của nhà xe Phương Trang bất ngờ lún qua phần đường bên trái rồi tông vào một xe máy đang chạy theo chiều ngược lại khiến một người chết tại chỗ.

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào lúc 22 giờ 30 phút ngày 13/2 trên Quốc lộ 20 (đoạn qua xã Lộc Nga, TP Bảo Lộc). Vào thời điểm trên, xe khách giường nằm mang BS: 51B - 390.92 (chưa rõ danh tính tài xế) của nhà xe Phương Trang đang lưu thông theo hướng từ TP Hồ Chí Minh đi Đà Lạt với tốc độ cao. Khi đến địa điểm trên, xe khách này bất ngờ lún qua phần đường bên trái rồi tông trực diện vào xe máy mang BS: 49H1 - 122.12 do anh Đặng Trường An (26 tuổi, ngụ tại thôn Tân Hóa, xã Lộc Nga, TP Bảo Lộc) điều khiển đang chạy theo chiều ngược lại. Cú tông mạnh hất văng xe máy lên lề đường khiến anh An chết ngay tại chỗ. Tại hiện trường, chiếc xe máy bị biến dạng hoàn toàn sau vụ tai nạn.

Sau khi tai nạn xảy ra, Công an TP Bảo Lộc đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

**KHÁNH PHÚC**

# Cho yêu thương bốn mùa

**Qua 5 năm hoạt động là 5 lần Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo - Người tàn tật và Trẻ mồ côi (BTBNN-NTT-TMC) tỉnh Lâm Đồng được Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi Việt Nam tặng Bằng khen về thành quả chăm lo cho những đối tượng yếu thế trong xã hội. Năm 2016, UBND tỉnh cũng đã tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 2 cá nhân của Hội, trong đó có ông Nguyễn Văn Lự, Chủ tịch Hội BTBNN-NTT-TMC.**

### Xuân nhân ái

Chương trình "Xuân nhân ái - Tết nghĩa tình" lần thứ 5, năm 2017, Hội đã vận động sự ủng hộ của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước tổ chức trao 2.000 phần quà với tổng trị giá 1,1 tỷ đồng (bình quân 500 ngàn đồng/phần quà Tết) cho bà con đồng bào nghèo, DTTS ở xã Tà Nung (Đà Lạt) và Đạ K'Nang (Đam Rông); 500 cái áo ấm và 500 cái mền, mùng mới; 100 suất quà cho người mù và bệnh nhân nghèo (từ 1 - 6 triệu đồng/suất). Trong đó, có 2 bệnh nhân người DTTS là vợ chồng anh Ha Thanh cùng mắc bệnh hiểm nghèo phải điều trị dài hạn tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng đã được tặng 6 triệu đồng. Có những bệnh nhân chạy thận nhân tạo đã 5 - 9 năm nên kinh tế gia đình kiệt quệ, như trường hợp cháu Xuân Nhã chạy thận nhân tạo từ năm lên 8 tuổi, năm nay cháu đã 17 tuổi, mỗi tuần phải lọc máu 3 lần. Thấu hiểu được nỗi đau và khó khăn của người bệnh, hơn 1 năm nay, Hội giúp chi phí điều trị cho 17 trường hợp bệnh nhân nghèo chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Đặc biệt, 3 năm nay, cứ vào dịp Tết đến, xuân về, Hội tặng quà cho những người công nhân quét rác của thành phố Đà Lạt. Trong dịp Xuân Đinh Dậu 2017, Hội đã trao tặng 179 suất quà (300 ngàn đồng/suất) cho những người lao công quên cả mùa xuân để giữ gìn cho thành phố du lịch luôn sạch, đẹp. Những năm trước đó, ông Chủ tịch Hội đã bỏ tiền túi để tặng quà cho những người quét rác dịp Tết để tri ân cho những người đã cật lực làm việc cực nhọc từ khuya đến sáng trong tiết trời giá lạnh để dọn dẹp liên tục, giải phóng rác cho thành phố Đà Lạt đẹp hơn.

Và nhiều năm nay, cá nhân ông Lự đã bảo trợ hàng tháng cho những người già neo đơn không nơi nương tựa, lang thang tha phương cầu thực, từ 5 - 7 cụ đã tăng lên 23 cụ (1 cụ mới mất) được giúp hàng tháng 500 ngàn đồng gồm tiền mặt, gạo, mì tôm, dầu ăn, đường sữa...

### Mùa hè ánh sáng cho người nghèo

Dưới ánh sáng mặt trời mọi vật đều được soi tỏ nhưng với người mù thì ánh sáng chỉ được hồi sinh từ can thiệp phẫu thuật. Thấu hiểu điều đó, Hội đã phối hợp với nhiều tổ chức để thực hiện chương trình mổ mắt miễn phí đem lại ánh sáng cho người nghèo bị đục thủy



Hội tặng quà cho bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực - BVĐK tỉnh trong chương trình Xuân nhân ái.

Ảnh: D.Hiền

tin thể qua 29 lần tổ chức.

### Riêng năm 2016, Hội đã vận động tài trợ phẫu thuật thay thủy tinh thể nhân tạo theo phương pháp phaco cho 935 bệnh nhân nghèo và người cao tuổi ở Lâm Đồng với số tiền 6,545 tỷ đồng.

Đồng hành với những bệnh nhân tìm lại ánh sáng, Hội đã vận động các tình nguyện viên, hội viên tổ chức bữa ăn miễn phí cho bệnh nhân và thân nhân người bệnh. Trong năm 2016, Hội đã cung cấp suất ăn miễn phí cho 40.231 lượt bệnh nhân nghèo, bệnh nhân phong, bệnh nhân tâm thần, trẻ mồ côi, người già neo đơn, người khiếm thị; đưa bệnh nhân nghèo và người nhà bệnh nhân đi phẫu thuật. Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, siêu âm, xét nghiệm, chụp Xquang cho 8.941 lượt bệnh nhân nghèo và trẻ khuyết tật. Hỗ trợ 1.700 người có hoàn cảnh khó khăn mua BHYT.

Án tượng khó quên của năm 2016 theo ông Lự cho biết là Hội vận động tài trợ cho gia đình ông K'Biệt, ở khu phố Ryong Sre - Đình Văn (Lâm Hà), với 4 cha con đều bị mù vĩnh viễn do di truyền không thể phẫu thuật tìm lại ánh sáng được, chỉ còn người vợ sáng mắt là lao động chính trong gia đình này. Vận động được 200 triệu đồng Hội đã giúp gia đình ông K'Biệt sửa chữa nhà ở, làm chuồng bò, giúp cấp bò sinh sản, mở sổ tiết kiệm và giúp trả nợ 55 triệu đồng (nợ ngân hàng chính sách xã hội 25 triệu đồng và vay nóng 30 triệu đồng). Ông Lự chia sẻ: "Tôi ấn tượng với gia đình này vì họ giàu nghị lực,

có ý chí vươn lên, khát vọng sống mãnh liệt, vượt lên bệnh tật để mưu sinh, người vợ táo tắn đi làm thuê làm mướn để nuôi chồng, nuôi con, 4 người con đều được đi học chữ nổi, vì vậy, Hội đã vận động giúp cho họ có cơ hội tạo lập cuộc sống ổn định".

### Mùa thu cho em mái ấm

Trong năm 2016, Hội đã tặng 322 chiếc xe đạp cho học sinh mồ côi, học sinh nghèo; tặng 6 suất học bổng dài hạn cho học sinh mồ côi, khuyết tật và học sinh nghèo; tặng 172 chiếc xe lăn, xe lắc, xe bại não cho người khuyết tật, bệnh nhân bị tai biến, bị bại liệt. Tài trợ dài hạn bữa ăn dinh dưỡng cho 62 học sinh DTTS tại Mái ấm Cam Ly Đà Lạt. Phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng cho 63 lượt trẻ khuyết tật cơ quan vận động và trẻ em bị sẹo lồi, sẹo bồng, sứt môi, hở hàm ếch... Xây mới 6 nhà tình thương cho hộ nghèo và cận nghèo. Hỗ trợ tiền mặt và nhu yếu phẩm thường xuyên hàng tháng cho 67 người. Hỗ trợ cho 1.731 lượt người khuyết tật và trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tại các xã xây dựng nông thôn mới với số tiền hơn 1,7 tỷ đồng. Tặng 3 trạm cấp nước cho các xã thuộc vùng sâu, vùng xa của tỉnh.

### Mùa đông ấm những trái tim

Được sự tài trợ của tổ chức Children Action - Thụy Sĩ, Chương trình Nhịp Tim Việt Nam - Tập đoàn VinaCapital, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP HCM, Quỹ Hiếu về Trái tim, tổ chức Alain Carpentier, Quỹ Trái tim Hằng Hữu và các cá nhân hảo tâm, thông qua

Hội BTBNN-NTT-TMC tỉnh đã có 811 trẻ em và bệnh nhân nghèo ở Lâm Đồng đã được tài trợ chi phí phẫu thuật tim trong những năm qua.

Riêng năm 2016, Hội đã vận động tài trợ mổ tim cho 41 bệnh nhân nghèo với tổng số tiền khoảng 2,9 tỷ đồng. Trong đó, có trường hợp 2 người lớn không thuộc diện tài trợ (chương trình chỉ dành cho trẻ dưới 17 tuổi) cũng đã được Hội vận động các mạnh thường quân giúp đỡ chi phí phẫu thuật tim như: chị Lơ Mu Ka Phiên, 40 tuổi ở xã Tà Nung bị tim nặng được giúp 107 triệu đồng chi phí mổ tim và mỗi tháng chị được Hội giúp 500 ngàn đồng để đi tái khám; chị Trần Thị Thủy Tiên, 45 tuổi ở P7 Đà Lạt thuộc hộ nghèo, dù mắc bệnh tim vẫn đi làm thuê kiếm sống, đã được Hội vận động tài trợ toàn bộ chi phí 70 triệu đồng cho ca mổ tim...

"Ba lần mổ tim, hôm nay ngày giáp Tết, cháu Nông Thị Ngọc Anh ở Tân Thành - Đức Trọng được gia đình dẫn lên Đà Lạt thăm tôi. Xin cảm ơn các nhà tài trợ, các bác sĩ ở Bệnh viện Nhi Đồng 2 và Viện Tim TP HCM đã 3 lần cứu cháu bé này" - đó là vài dòng chia sẻ kèm hình ảnh mà ông Lự đã chia sẻ lên Facebook với mọi người. Thật xúc động khi biết rằng bản thân ông Chủ tịch Hội cũng là một bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo đã trải qua 5 lần phẫu thuật nhưng ông đã vượt lên tất cả để tổ chức 15 chương trình nhân đạo của Hội, với nguồn quỹ vận động trong và ngoài nước hơn 53 tỷ đồng năm 2016 giúp bảo trợ cho 22.523 bệnh nhân nghèo, người tàn tật, trẻ mồ côi, nạn nhân thiên tai bão lũ trong và ngoài tỉnh.

**DIỆU HIỀN**

# Đam Rông tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy

Trong những năm qua, công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn huyện Đam Rông được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh tích cực triển khai bằng nhiều biện pháp cụ thể. Qua đó, góp phần giảm nhẹ thiệt hại do cháy nổ gây ra.

Những năm qua, tình hình cháy nổ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng diễn biến phức tạp - cháy nổ xảy ra đã gây thiệt hại lớn về tài sản của Nhà nước và nhân dân. Trước thực trạng đó, ngày 13 tháng 10 năm 2015, Ban Thường vụ Huyện ủy Đam Rông đã ban hành Chỉ thị số 07 về “tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ” trên địa bàn huyện. Chỉ thị nêu rõ, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và nhân dân cần phải xác định công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; việc chấp hành phòng cháy, chữa cháy là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị.

Cùng với đó, huyện đã chỉ đạo ngành chức năng phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy số 3, thuộc Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tỉnh tăng cường kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các cơ sở kinh doanh trên địa bàn huyện. Đồng thời, tổ chức đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức công tác phòng chống cháy nổ tại gia đình; mở các lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công nhân, viên chức làm công tác phòng cháy chữa cháy để trang bị những kiến thức cần thiết về cháy nổ nhằm hạn chế tới mức thấp nhất do cháy nổ gây ra.

Thiếu tá Lương Văn Trung - Phó trưởng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy số 3 cho biết: “Trong thời gian qua, Phòng Cảnh sát phòng



Tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy tại Đam Rông. Ảnh: V.Tâm

cháy, chữa cháy số 3 đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện Đam Rông ban hành các chỉ thị, văn bản về công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn huyện. Trong đó, chú trọng đến công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy. Phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra phòng cháy chữa cháy tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các cơ sở kinh doanh nhằm phát hiện xử lý những trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống cháy nổ. Từ đó, góp phần bảo đảm công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn huyện”.

Qua kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn huyện Đam Rông cho thấy, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hàng, nhà

nghe đã nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy theo đúng quy định. Đối với các cơ sở kinh doanh, nhất là kinh doanh mặt hàng về ga, xăng dầu luôn thực hiện đúng quy trình về công tác phòng chống cháy nổ; kiểm tra thường xuyên các hệ thống bể chứa, đường ống dẫn xăng, dầu, nhớt, bình cứu hỏa. Ông Vũ Văn Hưng - quản lý Cửa hàng Xăng dầu Chu Toàn - xã Liêng S'ronh cho biết: “Là đơn vị kinh doanh xăng dầu trên địa bàn huyện Đam Rông, chúng tôi thực hiện tốt nội quy của phòng cháy, chữa cháy và cử anh em tham gia các lớp tập huấn phòng cháy, chữa cháy theo chủ trương của Nhà nước. Hiện, hệ thống phòng cháy, chữa cháy của cây xăng lúc nào cũng sẵn sàng, từ đó góp phần vào công tác

sẵn sàng trong công tác cháy nổ trên địa bàn huyện Đam Rông”.

**Công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Đam Rông đặc biệt quan tâm. Nhiều cơ quan, đơn vị đã xây dựng lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại chỗ, phân công trách nhiệm cho từng thành viên phụ trách từng lĩnh vực cụ thể.**

Tuy nhiên, qua tìm hiểu chúng tôi được biết, thời gian qua, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu

nạn, cứu hộ trên địa bàn huyện Đam Rông vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế như: Hệ thống cung cấp nước cứu hỏa tại các cơ quan, đơn vị triển khai chưa chặt chẽ, một số bình ga phòng cháy, chữa cháy đã quá hạn sử dụng, hoen gỉ; việc bố trí bình cứu hỏa tại các phòng làm việc của một số cơ quan chưa hợp lý; hệ thống thiết bị điện chưa phù hợp; công tác tập huấn phòng cháy, chữa cháy chưa được thực hiện nghiêm túc...

Thượng sỹ Kiều Hoàng Khương, cán bộ kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy số 3 cho biết: “Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn có những hạn chế, như phương tiện trang bị, công tác bảo quản, bảo dưỡng vẫn chưa được đảm bảo. Các bình chữa cháy được trang bị nhưng không đảm bảo, hệ thống báo cháy và báo cháy tự động vẫn chưa được thường xuyên bảo quản, bảo dưỡng... Mong rằng qua đợt kiểm tra của lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy thì các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Đam Rông sẽ nâng cao trách nhiệm của mình trong công tác phòng cháy, chữa cháy”.

Với việc lấy phòng là chính nên tình hình cháy nổ trên địa bàn huyện Đam Rông trong thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực; tình trạng cháy nổ được giảm thiểu tới mức thấp nhất, không xảy ra các vụ cháy lớn, không gây thiệt hại lớn về tài sản của Nhà nước và nhân dân. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của cháy nổ, các cơ quan, đơn vị, cấp ủy, chính quyền, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên địa bàn huyện Đam Rông cần nêu cao tinh thần cảnh giác với “giặc lửa”, góp phần hạn chế tới mức thấp nhất do cháy nổ gây ra. **VĂN TÂM**

## Cơ quan chức năng trả lời đơn thư bạn đọc

### Cơ quan CSĐT Công an huyện Lâm Hà không khởi tố vụ án hình sự là có cơ sở

Báo Lâm Đồng nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Êm, ở Ba Đình, thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà khiếu nại cách giải quyết không đúng bản chất vụ việc, không đúng luật của Công an thị trấn Nam Ban và Công an huyện Lâm Hà trong việc bà tố cáo bà Nguyễn Thị Tiên về tội danh lừa đảo, nhưng CSĐT Công an huyện Lâm Hà không khởi tố vụ án hình sự.

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Trần Văn Trà - Phó thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an huyện Lâm Hà cho biết: Quan hệ giữa bà Nguyễn Thị Êm và bà Nguyễn Thị Tiên là quan hệ bạn bè, cùng nhau chơi huê và vay mượn tiền lẫn nhau trong nhiều năm. Ngày 7/7/2011, bà Tiên có mượn của bà Êm số tiền 300 triệu đồng. Tuy không nói thời gian thanh toán, nhưng cả hai ngầm hiểu là chỉ mượn trong thời gian ngắn. Sau đó, bà Êm đến nhà bà Tiên đòi tiền, nhưng bà Tiên không có khả năng chi trả, vì bà Tiên bị nhiều con huê trong đường dây huê do bà làm chủ

nợ tiền, nhưng không thanh toán, khiến bà phải bán nhà và đất để trả nợ cho một số chủ nợ, phải xuống TP Hồ Chí Minh sống cùng con gái. Không trả nợ cho bà Êm, bà Tiên hứa khi nào đòi được nợ ở các con huê bà sẽ trả nợ cho bà Êm. Bà Êm không đồng ý, mà cho rằng bà Tiên xuống TP Hồ Chí Minh sống cùng con gái thực chất là để chiếm đoạt tiền nợ của bà, nên làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của bà Tiên đến cơ quan CSĐT Công an huyện Lâm Hà.

Trong quá trình điều tra, ngày 19/6/2012, cơ quan CSĐT Công an huyện Lâm Hà đã trực tiếp làm việc với bà Nguyễn Thị Êm và bà Nguyễn Thị Tiên. Tại buổi làm việc này, bà Êm và bà Tiên thống nhất giải quyết số nợ trên bằng con đường dân sự, hai bên sẽ thỏa thuận với nhau phương thức thanh toán nợ. Do vậy, căn cứ vào kết quả điều tra, xét thấy không có hành vi phạm tội lừa đảo, nên ngày 30/10/2012, cơ quan CSĐT Công an huyện Lâm Hà

đã ra Quyết định số 21/QĐ-CSĐT không khởi tố vụ án hình sự, đồng thời có phiếu hướng dẫn chuyển đơn số 16 cho bà Nguyễn Thị Êm gửi đơn đến TAND huyện Lâm Hà để giải quyết tranh chấp dân sự.

Không đồng ý với Quyết định số 21/QĐ-CSĐT không khởi tố hình sự, bà Nguyễn Thị Êm tiếp tục gửi đơn khiếu nại đến Công an huyện Lâm Hà. Ngày 27/9/2013, cơ quan CSĐT Công an huyện Lâm Hà ban hành Quyết định 01/GQKN bác nội dung khiếu nại của bà Nguyễn Thị Êm. Bà Êm gửi đơn đến VKSND huyện Lâm Hà khiếu nại Quyết định 01/GQKN giải quyết không đúng luật của Công an huyện Lâm Hà. Ngày 10/2/2014, VKSND huyện Lâm Hà ban hành Quyết định 01/VKS-KT bác đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Êm., vì cho rằng: CSĐT Công an huyện Lâm Hà không khởi tố vụ án hình sự đối với bà Nguyễn Thị Tiên về tội danh “lừa đảo” là có cơ sở.

**HOÀNG VƯƠNG MỸ**

### Hơn 3,3 tỷ đồng hỗ trợ phụ nữ nghèo DTTS sinh con đúng chính sách dân số

Sở Y tế Lâm Đồng đã có văn bản gửi Sở Tài chính tỉnh về việc cấp kinh phí triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 07/2016/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH quy định chi tiết Nghị định số 39/2015/NĐ-CP về chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người DTTS khi sinh con đúng chính sách dân số. Theo dự toán kinh phí cho đối tượng này áp dụng trong 6 tháng cuối năm 2015 và năm 2016,

toàn tỉnh có 1.667 người với tổng tiền hỗ trợ 3,334 tỷ đồng. Trong đó, 6 tháng cuối năm 2015 có 654 người với số tiền hỗ trợ là 1,308 tỷ đồng và năm 2016 có 1.013 người với số tiền hỗ trợ là 2,026 tỷ đồng. Theo thống kê, đối tượng phụ nữ nghèo DTTS sinh con đúng chính sách dân số tập trung nhiều nhất ở huyện Đam Rông với 1.031 người và kinh phí hỗ trợ hơn 2 tỷ đồng. **AN NHIÊN**

### Nhân giống hoa cẩm chướng và hoa cát tường theo phương pháp hiện đại

Từ nay đến giữa tháng 2/2017, Phòng Tài nguyên và Môi trường Đà Lạt phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức khảo sát, lựa chọn quỹ đất khoảng 2.000 - 2.500 m<sup>2</sup> để thực hiện dự án hiện đại hóa công nghệ sản xuất hoa và cây giống tại Lâm Đồng. Trong đó ưu tiên nhân cấy 2 bộ giống hoa cẩm chướng và hoa cát tường các loại.

Dự án trên do Công ty Himeji Nhật Bản thực hiện theo phương

pháp nhân giống hiện đại từ đỉnh sinh trưởng cây giống gốc khỏe mạnh, tạo ra thế hệ cây giống mới sạch bệnh, chất lượng đồng đều, đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài nước.

Sở NN-PTNT tỉnh sẽ tuyển chọn 2-3 cơ sở nuôi cấy mô có quy mô phù hợp, kinh nghiệm lâu năm tham dự các lớp đào tạo phương pháp nuôi cấy mô, sau đó phổ biến kỹ thuật cho các cơ sở tiếp theo. **V.VĂN**

## Quy định về phát ngôn...

TIẾP TRANG 1

... người có trách nhiệm thuộc cơ quan hành chính nhà nước được người đứng đầu ủy quyền thực hiện phát ngôn (người được ủy quyền phát ngôn) hoặc giao nhiệm vụ phối hợp cùng người phát ngôn thực hiện phát ngôn hoặc cung cấp thông tin cho báo chí về những vấn đề cụ thể được giao.

Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cục, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các tổ chức cấp tỉnh thuộc cơ quan

trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại địa phương, gồm: Người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước; trường hợp người đứng đầu cơ quan hành chính không thể thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thì ủy quyền cho cấp phó là người được giao phụ trách cơ quan thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy

ban nhân dân cấp xã, gồm: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã; trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân không thể thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thì ủy quyền cho cấp phó của mình thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Các cá nhân của cơ quan hành chính nhà nước không là người được giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí được cung cấp thông tin cho báo chí theo quy

định pháp luật nhưng không được nhân danh cơ quan hành chính nhà nước để phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã cung cấp.

Theo Nghị định, có 6 hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí: Tổ chức họp báo; Đăng tải nội dung phát ngôn và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử hoặc trang mạng xã hội chính thức của cơ quan

hành chính nhà nước; Phát ngôn trực tiếp hoặc trả lời phỏng vấn của nhà báo, phóng viên; Gửi thông cáo báo chí, nội dung trả lời cho cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên bằng văn bản hoặc qua thư điện tử; Cung cấp thông tin qua trao đổi trực tiếp hoặc tại các cuộc giao ban báo chí do trung ương, địa phương tổ chức khi được yêu cầu; Ban hành văn bản đề nghị cơ quan báo chí đăng, phát phân hồi, cải chính, xin lỗi nội dung thông tin trên báo chí. **N.T.N**

### Thông báo v/v chuyển nhượng QSDĐ không lập thủ tục theo quy định của pháp luật tại xã Tân Nghĩa

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Di Linh thông báo.

**Ông (bà) Lê Tấn Linh** được UBND huyện Di Linh cấp giấy chứng nhận QSDĐ số AG 319555 cấp ngày 10/7/2006 vào sổ theo dõi số H 01508/QSDĐ có tên trong sổ địa chính trang 190 quyển 1A, chi tiết như sau.

- Thửa đất số 296, tờ bản đồ số 30A, xã Tân Nghĩa, diện tích 205 m<sup>2</sup> (trong đó 60 m<sup>2</sup> đất ở nông thôn + 145 m<sup>2</sup> đất trồng cây lâu năm), thời hạn sử dụng lâu dài đối với đất ở và đến 15/10/2056 đối với đất trồng cây lâu năm.

Năm 2006, ông (bà) Lê Tấn Linh chuyển nhượng QSDĐ cho **ông (bà) Phạm Văn Tài**, thường trú tại Lộ Châu 1 - xã Tân Nghĩa - huyện Di Linh - tỉnh Lâm Đồng, trong quá trình chuyển nhượng hai bên chưa thực hiện việc chuyển nhượng QSDĐ theo quy định của pháp luật và ông (bà) Lê Tấn Linh đã giao giấy chứng nhận QSDĐ cho ông (bà) Phạm Văn Tài.

Hiện nay, ông (bà) Lê Tấn Linh ở đâu liên hệ với UBND xã Tân Nghĩa hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Di Linh để lập thủ tục chuyển nhượng QSDĐ theo quy định của pháp luật.

Sau 30 ngày kể từ ngày thông báo này được đăng số báo đầu tiên, nếu không có tranh chấp khiếu nại, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Di Linh sẽ chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính, tham mưu cho Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Lâm Đồng trình Sở Tài nguyên & Môi trường cấp lại giấy CNQSD đất cho **ông (bà) Phạm Văn Tài** theo quy định của pháp luật, mọi thắc mắc sau này, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Di Linh sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết.

### Thông báo v/v chuyển nhượng quyền sử dụng đất

• Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Đơn Dương thông báo trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhưng chưa thực hiện việc chuyển nhượng theo quy định pháp luật của hộ **ông (bà) Mang Phan** chuyển cho **ông (bà) Phạm Văn Thành**.

Hộ ông (bà) Mang Phan được UBND huyện Đơn Dương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số V 252 852 cấp ngày 30/12/2002 theo Quyết định số 230/QĐ: Thửa 22, tờ bản đồ 64, xã Tu Tra đo năm 1991, tổng diện tích 1.314 m<sup>2</sup> (trong đó 400 m<sup>2</sup> đất ONT + 914 m<sup>2</sup> đất HNK).

Năm 2012, ông Mang Phan, địa chỉ tại thôn Đa Hoa, xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông (bà) Phạm Văn Thành: Thửa 22, tờ bản đồ 64, xã Tu Tra đo năm 1991, tổng diện tích 1.314 m<sup>2</sup> (trong đó 400 m<sup>2</sup> đất ONT + 914 m<sup>2</sup> đất HNK).

Trong quá trình sang nhượng hai bên chưa thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật và ông (bà) Mang Phan đã giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông (bà) Phạm Văn Thành.

Sau thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo này, nếu Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Đơn Dương không nhận được thông tin nào từ bên thứ ba và/hoặc không phát sinh tranh chấp, khiếu nại nào liên quan đến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nói trên và thửa 22, tờ bản đồ 64, xã Tu Tra đo năm 1991, tổng diện tích 1.314 m<sup>2</sup> (trong đó 400 m<sup>2</sup> đất ONT + 914 m<sup>2</sup> đất HNK).

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai sẽ chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính, chỉnh trang IV giấy chứng nhận nói trên cho **ông (bà) Phạm Văn Thành** theo quy định của pháp luật. Mọi thắc mắc sau này, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết.

• Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Đơn Dương thông báo trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhưng chưa thực hiện việc chuyển nhượng theo quy định pháp luật của hộ **ông (bà) Ma Luy** chuyển cho **ông (bà) Phạm Văn Thành**.

Hộ ông (bà) Ma Luy được UBND huyện Đơn Dương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số V 252 882 cấp ngày 30/12/2002 theo Quyết định số 230/QĐ: Thửa 23, tờ bản đồ 64, xã Tu Tra đo năm 1991, tổng diện tích 1.314 m<sup>2</sup> (trong đó 400 m<sup>2</sup> đất ONT + 914 m<sup>2</sup> đất HNK).

Năm 2013, ông Ma Luy, địa chỉ tại thôn Đa Hoa, xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông (bà) Phạm Văn Thành: Thửa 23, tờ bản đồ 64, xã Tu Tra đo năm 1991, tổng diện tích 1.314 m<sup>2</sup> (trong đó 400 m<sup>2</sup> đất ONT + 914 m<sup>2</sup> đất HNK).

Trong quá trình sang nhượng hai bên chưa thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật và ông (bà) Ma Luy đã giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông (bà) Phạm Văn Thành.

Sau thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo này, nếu Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Đơn Dương không nhận được thông tin nào từ bên thứ ba và/hoặc không phát sinh tranh chấp, khiếu nại nào liên quan đến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nói trên và thửa 23, tờ bản đồ 64, xã Tu Tra đo năm 1991, tổng diện tích 1.314 m<sup>2</sup> (trong đó 400 m<sup>2</sup> đất ONT + 914 m<sup>2</sup> đất HNK).

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai sẽ chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính, chỉnh trang IV giấy chứng nhận nói trên cho **ông (bà) Phạm Văn Thành** theo quy định của pháp luật. Mọi thắc mắc sau này, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết.

• Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Đơn Dương thông báo trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhưng chưa thực hiện việc chuyển nhượng theo quy định pháp luật của hộ **ông (bà) Ma Cam** chuyển cho **ông (bà) Phạm Văn Thành**.

Hộ ông (bà) Ma Cam được UBND huyện Đơn Dương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số V 252 869 cấp ngày 30/12/2002 theo Quyết định số 230/QĐ: Thửa 21, tờ bản đồ 64, xã Tu Tra đo năm 1991, tổng diện tích 1.710 m<sup>2</sup> (trong đó 400 m<sup>2</sup> đất ONT + 1.310 m<sup>2</sup> đất HNK).

Năm 2012, ông Ma Cam, địa chỉ tại thôn Đa Hoa, xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông (bà) Phạm Văn Thành: Thửa 21, tờ bản đồ 64, xã Tu Tra đo năm 1991, tổng diện tích 1.710 m<sup>2</sup> (trong đó 400 m<sup>2</sup> đất ONT + 1.310 m<sup>2</sup> đất HNK).

Trong quá trình sang nhượng hai bên chưa thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật và ông (bà) Ma Cam đã giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông (bà) Phạm Văn Thành.

Sau thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo này, nếu Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Đơn Dương không nhận được thông tin nào từ bên thứ ba và/hoặc không phát sinh tranh chấp, khiếu nại nào liên quan đến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nói trên và thửa 21, tờ bản đồ 64, xã Tu Tra đo năm 1991, tổng diện tích 1.710 m<sup>2</sup> (trong đó 400 m<sup>2</sup> đất ONT + 1.310 m<sup>2</sup> đất HNK).

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai sẽ chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính, chỉnh trang IV giấy chứng nhận nói trên cho **ông (bà) Phạm Văn Thành** theo quy định của pháp luật. Mọi thắc mắc sau này, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết.

## NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH LÂM ĐỒNG

### THÔNG BÁO V/v tuyển dụng vị trí cộng tác viên tại BIDV Lâm Đồng

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Lâm Đồng, trụ sở tại Số 22 Trần Phú, phường 3, TP Đà Lạt, hiện đang có nhu cầu tuyển dụng cộng tác viên như sau:

#### I. Chỉ tiêu tuyển dụng:

- Vị trí tuyển dụng: 6 cộng tác viên hỗ trợ công tác quan hệ khách hàng (hộ khẩu: TP Đà Lạt, Đức Trọng, Đơn Dương, Lạc Dương).

- Địa điểm làm việc: tại trụ sở chi nhánh và các phòng giao dịch.

- Mô tả công việc và yêu cầu:

- + Hỗ trợ hoàn tất các thủ tục hồ sơ khách hàng vay.
- + Tham gia các chương trình quảng bá, tiếp thị các sản phẩm dịch vụ ngân hàng
- + Các công việc khác được lãnh đạo phòng phân công.
- + Thời gian làm việc: toàn thời gian (từ 7h30 sáng đến 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).

#### II. Quyền lợi:

- Mức lương thỏa thuận.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại.
- Chế độ đãi ngộ và phúc lợi tốt.

#### III. Điều kiện dự tuyển:

- Sức khỏe tốt, không có dị tật, không mắc bệnh xã hội, phẩm chất đạo đức tốt, không có tiền án tiền sự;
- Nam đã tốt nghiệp, trình độ từ Đại học trở lên (chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng), tuổi đời không quá 25 tuổi.

- Tính tình cẩn thận, chăm chỉ, nghiêm túc và có tinh thần trách nhiệm cao với công việc.

- Ưu tiên người có kinh nghiệm.

#### IV. Hình thức thi tuyển:

Vòng 1: sơ tuyển hồ sơ; Vòng 2: Phỏng vấn trực tiếp.

#### V. Thời gian địa điểm và phương thức nhận hồ sơ:

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ thứ hai đến thứ sáu trong giờ hành chính (Sáng: từ 7h30 đến 11h30; chiều: từ 13h00 đến 17h00) từ ngày 7/2/2017 đến hết ngày 20/2/2017.

- Địa điểm: Phòng Quản lý nội bộ, tầng 2, trụ sở Chi nhánh BIDV Lâm Đồng; Số 22 Trần Phú, phường 3, TP Đà Lạt, Lâm Đồng.

- Phương thức nộp: nộp trực tiếp, không liên hệ qua điện thoại, email.

- Hồ sơ bao gồm:

- + Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương.
- + Giấy khám sức khỏe trong vòng 2 tháng.
- + Bản sao không cần công chứng: Bằng tốt nghiệp, bằng điểm, chứng chỉ khác (nếu có).
- + Đơn xin việc có dán ảnh.
- + 2 ảnh màu cỡ 4x6.